



ส่งกลับ "ปฐม" klinhom79@hotmail.com

●● สังคม ชัด ลึก ฉบับวันนี้ "ปฐม" ทำหน้าที่ ...สวัสดิ์ดีค่ะ ●● แม้บ้านเราจะไม่หนาวเย็นถึงขั้นมีหิมะปกคลุม แต่ไทยก็มีนักกีฬาพร้อมเป็นตัวแทนไปร่วมชิงชัยใน เอเชียนเกมส์ฤดูหนาว ครั้งที่ 8 ที่เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 19-26 ก.พ. 2560 เจ้าภาพจัด 5 ชนิดกีฬา ไทยส่งนักกีฬาลงสนาม 3 ชนิด ได้แก่ สกีนน้ำแข็ง ฮอกกี้น้ำแข็ง และสเก็ตน้ำแข็ง ยกเว้นไบแอثلอน และคาร์ลิ่ง ที่อยากเห็นสักครั้งว่าแข่งขันกันอย่างไร ว่ากันว่าเป้าหมายมีแค่ "เข้าร่วม" และ "พัฒนา" เพราะไทยไม่ได้เก่งกาจใน

กีฬาเหล่านี้ ทำยที่สุดไม่ว่าจะอย่างไรก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน ...ไทยแลนด์สู้ๆ ●● กตปุมเปิดไฟเขียวไปเรียบร้อย ...คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ไปเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. หากขั้นตอนต่อจากนี้ได้รับความเห็นชอบเช่นกัน ก็จะทำให้สถาบันการพลศึกษาเป็น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มุ่งเรื่องกีฬาและพลศึกษาเป็นหลัก โดยแบ่งมหาวิทยาลัยออกเป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง และใต้ และแต่ละภาคจะประกอบด้วย วิทยาเขตและโรงเรียนกีฬา ที่มีอยู่แล้ว ●● ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี ม.เกษมบัณฑิต แจ้งว่า สภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีมติมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพให้ "มาตามแบ่ง" นवलพรรณ ลำชำ ในฐานะผู้มีผลงานทางด้าน

การจัดการการกีฬาและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ คือการนำฟุตบอลหญิงไทยไปร่วมศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 7 ที่แคนาดา ปี 2558 ได้สำเร็จ และได้รับการยอมรับจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) นำต้นแบบการพัฒนาฟุตบอลหญิงของไทยไปสู่การพัฒนาและยกระดับวงการฟุตบอลในกลุ่มประเทศแอฟริกาได้ ...ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

●● และขออนอกเรื่องกีฬาสักหน่อย เพราะมีเรื่องดีๆ ที่ต้องบอกต่อ ช่วงนี้ ชาว มทร.ธัญบุรี กำลังปลานปลื้มกับผลงานของเหล่าคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่คว้า 7 รางวัลจากงานประกวดผลงานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมโลก The 65th World Exhibition on Inventions, Research and new

Technologies, Brussels (BRUSSLES INNOVA 2016) ที่เบลเยียม และต้องยินดีกับอธิการบดี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ที่ได้รับเหรียญอิสริยาภรณ์ชั้นอัศวิน จาก The high commission of the Invention Award ในฐานะ ผู้นำนวัตกรรมผู้สร้างคุณประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและชุมชน ในงานนี้ด้วย ●● สุดท้ายก่อนจาก... พี่ๆ นักบาส นำโดย "เจ้โอ" รัชเดช เครือทิวา จะไปสอนเทคนิคระดับนักบาสอาชีพ ในโครงการ "โมโนบาสเกตบอล ดรีม" ให้น้องๆ ภาคเหนือ วันที่ 23 ธ.ค. เวลา 18.00 น. ที่ร.ร.สามัคคี จ.เชียงราย และครั้งที่ 10 วันที่ 24 ธ.ค. เวลา 15.00 น. ที่สนามเทศบาลนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ งานนี้เปิดรับทุกเพศทุกวัยไม่จำกัดจำนวน สนใจไปร่วมรับความรู้และเล่นเกมชิงของรางวัลได้ตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้น ติดตามความเคลื่อนไหวที่เฟซบุ๊ก : monovampirebasketball ●●